

UBND TỈNH SÓC TRĂNG  
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số: /SCT-QLTM

V/v cập nhật danh sách cảnh  
báo sản phẩm có nguy cơ bị điều  
tra áp dụng biện pháp phòng vệ  
thương mại, gian lận xuất xứ và  
chuyển tải bất hợp pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Sóc Trăng, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công an tỉnh;
- Ban Quản lý các Khu Công nghiệp;
- Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh,  
tỉnh Sóc Trăng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 1927/UBND-NV ngày 28/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu triển khai theo tinh thần Công văn số 4115/BCT-PVTM ngày 17/6/2024 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương đề nghị quý đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp:

- Nâng cao hiệu quả trong công tác xem xét, giải quyết các dự án đầu tư; giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mặt hàng có nguy cơ gian lận xuất xứ, lần tránh các biện pháp phòng vệ thương mại.

- Theo dõi việc thay đổi sở hữu tại các doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh các mặt hàng bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp.

2. Công an tỉnh: Tăng cường giám sát để phát hiện xử lý các hành vi gian lận xuất xứ, tăng cường giám sát đầu tư trực tiếp và gián tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

3. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Tuyên truyền đến các hội viên không tiếp tay cho các hành vi gian lận xuất xứ và lần tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

*Nội dung chi tiết Danh sách theo dõi các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp được đăng trên Công thông tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ <https://socongthuong.soctrang.gov.vn> (Mục Quản lý Thương mại).*

Đề nghị quý đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- BBTCTTĐT Sở CT;
- Lưu: VT, QLTM.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Hứa Trường Sơn**

## PHỤ LỤC

### **Danh sách theo dõi các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp**

*(Kèm theo công văn số 4155/BCT-PVTM ngày 17 tháng 6 năm 2024)*

#### **1. Một số sản phẩm gỗ xuất khẩu sang Hoa Kỳ**

##### **- Gỗ dán từ nguyên liệu gỗ cứng (Hardwood plywood)**

Các mã HS tham khảo: 4412.31, 4412.32, 4412.33, 4412.34, 4412.94, 4412.99

Sản phẩm bắt đầu được cảnh báo từ tháng 7 năm 2019. Hoa Kỳ đã chính thức áp thuế chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ tháng 11 năm 2017.

Quý I năm 2024, kim ngạch xuất khẩu gỗ dán của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 112,7 triệu USD, giảm 1% so với Quý IV năm 2023 nhưng đã tăng đến 95,6% so với Quý I năm 2023. Kim ngạch của Việt Nam chiếm 33,6% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Hoa Kỳ.

Tháng 6 năm 2020, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã khởi xướng điều tra lần tránh biện pháp PVTM (circumvention) đối với toàn bộ sản phẩm gỗ dán nhập khẩu từ Việt Nam. Sau nhiều lần gia hạn, DOC đã ban hành kết luận cuối cùng của vụ việc vào tháng 7 năm 2023. Theo kết luận này, sản phẩm gỗ dán nhập khẩu từ Việt Nam vào Hoa Kỳ nếu có lỗi sử dụng nguyên liệu là ván bóc nhập khẩu từ Trung Quốc bị coi là lần tránh biện pháp PVTM đang áp dụng với gỗ dán nhập khẩu từ Trung Quốc. Gỗ dán từ Việt Nam nếu có lỗi sử dụng nguyên liệu là ván bóc sản xuất tại Việt Nam hoặc tại các nước khác thì không bị coi là lần tránh.

DOC cho phép các nhà xuất khẩu Việt Nam đủ điều kiện tham gia cơ chế tự xác nhận để được loại trừ khỏi biện pháp. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ được tham gia cơ chế tự xác nhận cần lưu ý không sử dụng ván bóc nhập khẩu từ Trung Quốc để làm nguyên liệu sản xuất lõi gỗ dán và lưu giữ hồ sơ, chứng từ truy xuất nguồn gốc nguyên liệu một cách khoa học để chứng minh với cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ khi có yêu cầu kiểm tra xác minh.

Sau một thời gian giảm mạnh do ảnh hưởng của cuộc điều tra lần tránh biện pháp PVTM của DOC, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này đang có xu hướng tăng trở lại. Do vậy, cần tiếp tục thực hiện việc kiểm tra giám sát đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm này để ngăn chặn các hành vi chuyển tải bất hợp pháp, mạo nhận xuất

xứ Việt Nam. Đồng thời, các doanh nghiệp cần lưu ý rủi ro có thể Hoa Kỳ tiếp tục khởi xướng điều tra chống bán phá giá hoặc điều tra chống trợ cấp đối với mặt hàng xuất khẩu này của Việt Nam

**- Tủ bếp và tủ nhà tắm (*Wooden cabinets and vanities*)**

Các mã HS tham khảo: 9403.40, 9403.60

Sản phẩm bắt đầu được cảnh báo từ tháng 4 năm 2020. Hoa Kỳ chính thức áp dụng thuế CBPG và CTC đối với các sản phẩm tương tự nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ tháng 02 năm 2020 với mức thuế CBPG từ 4,37% đến 262,18%, mức thuế CTC từ 13,33% đến 293,45%.

Quý I năm 2024, kim ngạch xuất khẩu tủ bếp và tủ nhà tắm của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 683,2 triệu USD, tăng 0,6% so với Quý IV năm 2023 và tăng 24,5% so với Quý I năm 2023. Kim ngạch của Việt Nam chiếm đến 36% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Hoa Kỳ.

Căn cứ đề nghị của các doanh nghiệp sản xuất tủ bếp và tủ nhà tắm Hoa Kỳ, tháng 5 và tháng 6 năm 2022, DOC đã khởi xướng điều tra xem xét tủ bếp và tủ nhà tắm nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia vào Hoa Kỳ sử dụng các bộ phận nhập khẩu từ Trung Quốc có thuộc phạm vi của biện pháp PVTM và có lẫn tránh biện pháp PVTM mà Hoa Kỳ đang áp dụng với Trung Quốc hay không. DOC ban hành kết luận sơ bộ điều chỉnh kết luận sơ bộ tháng 3 năm 2023 liệt kê 3 trường hợp sản phẩm thuộc phạm vi của lệnh áp thuế gốc. Theo kế hoạch mới nhất, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng về phạm vi sản phẩm vào ngày 14 tháng 6 năm 2024; ban hành kết luận sơ bộ và kết luận cuối cùng về lẫn tránh vào tháng ngày 28 tháng 6 và ngày 28 tháng 9 năm 2024.

Trong trường hợp biện pháp chống lẫn tránh mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra không ảnh hưởng nhiều đến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này, có rủi ro Hoa Kỳ tiếp tục khởi xướng điều tra chống bán phá giá hoặc điều tra chống trợ cấp đối với tủ bếp và tủ nhà tắm của Việt Nam.

**- Ghế sofa có khung gỗ (*Seats with wooden frames, upholstered*)**

Mã HS tham khảo: 9401.61

Sản phẩm bắt đầu được cảnh báo từ tháng 11 năm 2020. Mặt hàng này nằm trong danh sách các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đang bị Hoa Kỳ áp thuế 25%.

Quý I năm 2024, kim ngạch xuất khẩu ghế sofa có khung gỗ của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 729,5 triệu USD, tăng 1,3% so với Quý IV năm 2023 và tăng 47,3% so với Quý

I năm 2023. Kim ngạch của Việt Nam chiếm đến 41,7% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Hoa Kỳ.

Với tốc độ tăng trưởng cao và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ, tồn tại khả năng Hoa Kỳ khởi xướng điều tra PVTM hoặc lẩn tránh thuế đối với mặt hàng ghế sofa nhập khẩu từ Việt Nam.

### **- Đồ nội thất phòng ngủ (*Wooden bedroom furniture*)**

Các mã HS tham khảo: 9403.50 9403.90

Hoa Kỳ đã áp dụng thuế CBPG và CTC đối với các sản phẩm tương tự nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ năm 2005. Tháng 9 năm 2022, sau khi rà soát, DOC đã quyết định gia hạn các lệnh áp thuế đối với sản phẩm của Trung Quốc đến năm 2027.

Quý I năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất phòng ngủ của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 450 triệu USD, tăng 3,1% so với Quý IV năm 2023 và tăng 20,7% so với Quý I năm 2023. Kim ngạch của Việt Nam chiếm đến hơn một nửa tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Hoa Kỳ.

Sản phẩm này đang tỷ trọng lớn trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ, vì vậy tồn tại khả năng Hoa Kỳ khởi xướng điều tra PVTM hoặc lẩn tránh thuế đối với mặt hàng đồ nội thất phòng ngủ nhập khẩu từ Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý tránh sử dụng các cấu phần chính được sản xuất tại Trung Quốc để gia công, lắp ráp sản phẩm và xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

## **2. Một số sản phẩm vật liệu xây dựng**

### **- Đá nhân tạo bằng thạch anh (*Quartz surface products*) xuất khẩu sang Hoa Kỳ**

Mã HS tham khảo: 6810.99

Sản phẩm bắt đầu được cảnh báo từ tháng 7 năm 2019. Hoa Kỳ chính thức áp thuế đối với sản phẩm đá nhân tạo bằng thạch anh của Trung Quốc từ tháng 5 năm 2019 với mức thuế CBPG từ 265,81% đến 336,69%, mức thuế CTC từ 45,32% đến 190,99%.

Quý I năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đá nhân tạo bằng thạch anh của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 82,4 triệu USD, tăng 15,1% so với Quý IV năm 2023 và tăng 1,5% so với Quý I năm 2023. Kim ngạch của Việt Nam chiếm 24,2% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ đã áp dụng biện pháp CBPG và CTC đối với sản phẩm tương tự của Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ sang



Hoa Kỳ trước khi bị áp dụng biện pháp CBPG còn thấp hơn kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam nên rất có khả năng trong tương lai Hoa Kỳ sẽ tiếp tục điều tra CBPG, CTC hoặc điều tra lần tránh biện pháp PVTM đối với sản phẩm đá nhân tạo của Việt Nam.

Hoa Kỳ quy định các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm lắp ghép sử dụng mặt đá thạch anh có nguồn gốc từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ như tủ bếp, tủ nhà tắm,... cần khai báo riêng phần giá trị của đá thạch anh và nộp thuế CBPG và CTC tính trên cơ sở phần giá trị này. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm có sử dụng mặt đá thạch anh cần lưu ý với các đối tác nhập khẩu để khai báo chính xác khi nhập khẩu theo yêu cầu của cơ quan hải quan Hoa Kỳ, tránh bị xem là hành vi lần tránh biện pháp CBPG và CTC theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ.

### ***- Kính nổi (Clear float glass) xuất khẩu sang Ấn Độ***

Mã HS tham khảo: 7005.10

Sản phẩm mới được đưa vào danh sách cảnh báo. Ấn Độ đang áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm kính nổi nhập khẩu từ Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Băng-la-đét, Pa-ki-xtan, Ả-rập Xê-út và UAE.

Việt Nam xuất khẩu kính nổi sang Ấn Độ với kim ngạch đáng kể bắt đầu từ tháng 7 năm 2023. Quý I năm 2024, kim ngạch xuất khẩu kính nổi của Việt Nam sang Ấn Độ đã đạt 15,2 triệu USD, gần bằng một nửa kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2023. Kim ngạch của Việt Nam chiếm đến 35% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Ấn Độ. Việt Nam đã vượt lên trở thành nhà cung cấp kính nổi lớn nhất tại thị trường Ấn Độ.

Với việc kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này tăng nhanh trong một thời gian ngắn, có rủi ro sản phẩm này bị Ấn Độ tiến hành điều tra chống bán phá giá.

### **3. Một số sản phẩm thép xuất khẩu sang Hoa Kỳ**

#### ***- Thép các-bon chống ăn mòn (CORE)***

Mã HS tham khảo: 7210.30, 7210.41, 7210.49, 7210.61, 7210.69, 7210.70, 7210.90, 7212.30, 7212.40, 7212.50, 7212.60

Sản phẩm bắt đầu được cảnh báo từ tháng 3 năm 2022. Hoa Kỳ đã áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép CORE nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan-Trung Quốc.

Quý I năm 2024, kim ngạch xuất khẩu thép các-bon chống ăn mòn của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 100 triệu USD, tăng 114,5% so với Quý IV năm 2023 và tăng 123,6% so

với Quý I năm 2023. Kim ngạch của Việt Nam hiện chiếm 11,2% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Hoa Kỳ.

Sản phẩm thép CORE đã bị Hoa Kỳ tiến hành điều tra chống lẩn tránh. Trong các vụ việc điều tra lẩn tránh mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã tiến hành, DOC đều xác định việc xuất khẩu sản phẩm thép CORE sản xuất tại Việt Nam nếu sử dụng nguyên liệu là thép cán nguội (CRS) hoặc thép cán nóng (HRS) nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan-Trung Quốc là hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với sản phẩm nhập khẩu từ các thị trường này. Tuy nhiên, DOC cho phép các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu đủ điều kiện của Việt Nam được tự xác nhận không sử dụng nguyên liệu từ các nguồn trên để được loại trừ khỏi biện pháp chống lẩn tránh. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ cần lưu ý không sử dụng CRS và HRS từ các thị trường đã bị Hoa Kỳ áp dụng thuế chống bán phá giá để làm nguyên liệu sản xuất thép CORE và lưu giữ hồ sơ, chứng từ truy xuất nguồn gốc nguyên liệu một cách khoa học để chứng minh với cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ khi có yêu cầu kiểm tra xác minh.

Với việc kim ngạch nhập khẩu thép các-bon chống ăn mòn của Việt Nam sang Hoa Kỳ tiếp tục tăng trong Quý I năm 2024 mặc dù đang bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh, có rủi ro sản phẩm này tiếp tục bị Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá.

#### ***- Ống thép hộp và ống thép tròn (Pipe and Tube)***

Các mã HS tham khảo: 7306.30, 7306.50, 7306.19, 7306.61

Sản phẩm bắt đầu được cảnh báo từ tháng 7 năm 2022. Hoa Kỳ đã áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với ống thép hộp và ống thép tròn nhập khẩu từ nhiều thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mê-xi-cô, Đài Loan-Trung Quốc, Ấn Độ.

Quý I năm 2024, kim ngạch xuất khẩu ống thép hộp và ống thép tròn của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 23,4 triệu USD, giảm 5,4% so với Quý IV năm 2023 và tăng 29,1% so với Quý I năm 2023. Kim ngạch của Việt Nam hiện chiếm 5,9% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Hoa Kỳ.

Sản phẩm ống thép đã bị Hoa Kỳ tiến hành điều tra chống lẩn tránh. Trong các vụ việc điều tra lẩn tránh mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã tiến hành, DOC đều xác định việc xuất khẩu sản phẩm ống thép sản xuất tại Việt Nam nếu sử dụng nguyên liệu là thép cán nóng (HRS) nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan-Trung Quốc và Ấn Độ là hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với sản phẩm nhập khẩu từ các thị trường này. Tuy nhiên, DOC cho phép các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu đủ điều kiện của Việt Nam được tự xác nhận không sử dụng nguyên liệu từ các nguồn trên để được loại trừ khỏi biện pháp chống lẩn tránh. Do đó, các

doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ cần lưu ý không sử dụng HRS từ các thị trường đã bị Hoa Kỳ áp dụng thuế chống bán phá giá để làm nguyên liệu sản xuất ống thép và lưu giữ hồ sơ, chứng từ truy xuất nguồn gốc nguyên liệu một cách khoa học để chứng minh với cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ khi có yêu cầu kiểm tra xác minh.

#### **- Cáp thép dự ứng lực (*Prestressed concrete steel wire strand*)**

Các mã HS tham khảo: 7312.10

Sản phẩm bắt đầu được cảnh báo từ tháng 10 năm 2023. Hoa Kỳ đã áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với cáp thép dự ứng lực nhập khẩu từ 22 thị trường, trong đó có các thị trường đáng chú ý như Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Đài Loan-Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này của Việt Nam sang Hoa Kỳ đang tăng nhanh. Quý I năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cáp thép dự ứng lực của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 7,8 triệu USD, giảm 24,8% so với Quý IV năm 2023 nhưng tăng đến 34,6% so với Quý I năm 2023. Kim ngạch của Việt Nam hiện chiếm 31,2% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Hoa Kỳ.

Đây là mặt hàng có rủi ro cao bị Hoa Kỳ tiến hành điều tra phòng vệ thương mại nếu kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ tiếp tục xu hướng tăng nhanh với tốc độ như thời gian vừa qua. Đồng thời, doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cần lưu ý tránh sử dụng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất cáp thép dự ứng lực xuất khẩu sang Hoa Kỳ vì sẽ dễ trở thành đối tượng của việc điều tra chống lẩn tránh do Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiến hành.

#### **4. Một số sản phẩm thép xuất khẩu sang Mê-hi-cô**

Tính đến hết năm 2023, Mê-hi-cô đang áp dụng 45 biện pháp chống bán phá giá đối với các sản phẩm thép nhập khẩu từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Trong giai đoạn trước năm 2021 chưa có các vụ việc phòng vệ thương mại phát sinh đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Mê-hi-cô. Tuy nhiên, kể từ năm 2021, mỗi năm Mê-hi-cô đã tiến hành điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với một sản phẩm thép của Việt Nam, lần lượt là thép mạ (2021), thép cán nguội (2022) và dây hàn (2023). Trong thời gian tới, một số sản phẩm thép xuất khẩu sang Mê-hi-cô có nguy cơ là đối tượng của điều tra phòng vệ thương mại tiếp theo của Mê-hi-cô, cụ thể như sau:

#### **- Thép cán nóng (*hot rolled sheet*)**

Mã HS tham khảo: 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39

Kim ngạch xuất khẩu thép cán nóng của Việt Nam sang Mê-hi-cô 4 tháng đầu năm 2024 đạt 84,8 triệu USD, gần bằng kim ngạch của cả năm 2023. Kim ngạch của Việt Nam chiếm 22,7% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Mê-hi-cô. Việt Nam đã vượt Hàn Quốc, trở thành nhà cung cấp lớn thứ ba tại thị trường Mê-hi-cô, sau Hoa Kỳ và Nhật Bản. Mê-hi-cô đang áp dụng biện pháp chống bán phá giá với thép cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc, Đức, Pháp, Nga và U-crai-na.

**- Thép dự ứng lực (*Prestressed products*)**

Mã HS tham khảo: 7312.10

Kim ngạch xuất khẩu thép dự ứng lực của Việt Nam sang Mê-hi-cô 4 tháng đầu năm 2024 đạt 3,2 triệu USD. Kim ngạch của Việt Nam chiếm 7,9% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Mê-hi-cô. Việt Nam đang là nhà cung cấp lớn thứ năm tại thị trường Mê-hi-cô, sau Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và In-đô-nê-xi-a.

**5. Một số sản phẩm nhôm xuất khẩu sang Hoa Kỳ**

**- Dây và cáp nhôm (*Aluminum wire and cable*)**

Các mã HS tham khảo: 8544.49

Sản phẩm bắt đầu được cảnh báo từ tháng 10 năm 2023. Hoa Kỳ đã áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm dây và cáp nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ năm 2019.

Giữa tháng 10 năm 2023, DOC đã khởi xướng điều tra xem xét phạm vi sản phẩm và chống lẩn tránh thuế PVTM với dây cáp nhôm từ 03 quốc gia Việt Nam, Cam-pu-chia và Hàn Quốc. Các doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ cần lưu ý tránh sử dụng các nguyên liệu chính nhập khẩu từ Trung Quốc để sản xuất sản phẩm này.

**- Nhôm thanh định hình (*Aluminum extrusions*)**

Các mã HS tham khảo: 7604.10, 7604.21, 7604.29, 7608.10, 7608.20, 7610.10, 7610.90

Sản phẩm bắt đầu được cảnh báo từ tháng 10 năm 2023. Hoa Kỳ đã áp dụng thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm nhôm định hình nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ năm 2011.

Quý I năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nhôm thanh định hình của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 79,5 triệu USD, tăng 30,4% so với Quý IV năm 2023 và tăng 44,8% so với Quý I năm 2023. Kim ngạch của Việt Nam chiếm 7,4% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Hoa Kỳ.



Cuối tháng 10 năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm nhôm thanh định hình nhập khẩu từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Ngày 2 tháng 5 năm 2024, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã có kết luận sơ bộ về vụ việc, theo đó 34 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam được xác định bán phá giá với biên độ 2,85%. Đây là mức biên độ không lớn, tuy nhiên kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào hoạt động thẩm tra tiếp theo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Vì vậy, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan cần chuẩn bị kỹ cho việc thẩm tra để đảm bảo kết quả có lợi nhất. Dự kiến giữa tháng 7 năm 2024, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ ban hành kết luận cuối cùng về biên độ bán phá giá.

Bên cạnh việc tiếp tục tham gia vụ việc điều tra này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, các doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ cần lưu ý không sử dụng các nguyên liệu chính nhập khẩu từ các quốc gia liên quan để sản xuất sản phẩm này để tránh bị đánh chong thuế chống lẩn tránh.

## **6. Một số sản phẩm công nghiệp chế tạo khác xuất khẩu sang Hoa Kỳ**

### **- Pin năng lượng mặt trời (Solar panels)**

Mã HS tham khảo trong biểu thuế của Hoa Kỳ: 8501.61.0010, 8507.20.80, 8541.40.6015, 8541.40.6025, và 8501.31.8010.

Sản phẩm bắt đầu được cảnh báo từ tháng 9 năm 2021.

Kể từ tháng 02 năm 2018, mặt hàng này đã bị Hoa Kỳ áp dụng biện pháp tự vệ chung đối với hàng hóa có xuất xứ từ tất cả các nước, trong đó có Việt Nam. Thời gian áp dụng biện pháp là 04 năm. Tháng 02 năm 2022, Hoa Kỳ đã ra quyết định gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ nêu trên thêm 04 năm.

Hoa Kỳ cũng đang duy trì biện pháp CBPG và CTC với cùng sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc từ năm 2012, với mức thuế CBPG là 15,85-238,95%, và mức thuế CTC là 11,97-15,24%.

Quý I năm 2024, kim ngạch xuất khẩu pin mặt trời của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 1,5 tỷ USD, tăng 24,4% so với Quý IV năm 2023 và tăng 45,4% so với Quý I năm 2023. Kim ngạch của Việt Nam hiện chiếm 37,8% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Hoa Kỳ.

Tháng 3 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế với sản phẩm này nhập khẩu từ Việt Nam, do cáo buộc Việt Nam lẩn tránh thuế CBPG và CTC mà Hoa Kỳ đang áp dụng với sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Tháng 8 năm 2023, DOC đã công bố kết luận cuối cùng của vụ việc, trong đó xác định



(1) tế bào quang điện sản xuất tại Việt Nam nếu sử dụng tấm wafer<sup>1</sup> sản xuất tại Trung Quốc hoặc (2) mô-đun quang điện sản xuất tại Việt Nam nếu sử dụng tấm wafer sản xuất tại Trung Quốc và nhiều hơn 2 trong số các nguyên liệu sau được sản xuất tại Trung Quốc bao gồm: dung dịch bạc, khung nhôm, kính, tấm nền, tấm EVA, các hộp nối là đối tượng của biện pháp chống lẩn tránh. DOC cho phép các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu pin năng lượng mặt trời đủ điều kiện của Việt Nam được tự xác nhận không thuộc các trường hợp trên để được loại trừ khỏi biện pháp chống lẩn tránh. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ được tham gia cơ chế tự xác nhận cần lưu ý thực hiện việc tự xác nhận một cách trung thực và lưu giữ hồ sơ, chứng từ truy xuất nguồn gốc nguyên liệu một cách khoa học để chứng minh với cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ khi có yêu cầu kiểm tra xác minh.

Với việc kim ngạch xuất khẩu pin mặt trời từ Việt Nam sang Hoa Kỳ tiếp tục tăng nhanh và chiếm thị phần lớn, trên cơ sở yêu cầu của ngành sản xuất Hoa Kỳ, ngày 15/5 Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã quyết định khởi xướng điều tra bán phá giá và trợ cấp đối với pin mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a và Thái Lan.

#### **- Máy giặt dân dụng cỡ lớn (Large residential washers)**

Mã HS tham khảo: 8450.20

Sản phẩm bắt đầu được cảnh báo từ tháng 10 năm 2023. Hoa Kỳ đã áp dụng thuế chống bán phá giá đối với máy giặt dân dụng cỡ lớn nhập khẩu từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Mê-xi-cô. Đồng thời, sau 5 năm, biện pháp tự vệ mà Hoa Kỳ áp dụng đối với nhập khẩu máy giặt dân dụng cỡ lớn đã hết hạn vào tháng 2 năm 2023.

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này của Việt Nam sang Hoa Kỳ đang có xu hướng tăng do biện pháp tự vệ hết hạn áp dụng. Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu máy giặt dân dụng cỡ lớn của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 281 triệu USD, tăng 383,8% so với giai đoạn trước. Quý I năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 56,5 triệu USD, giảm 30,5% so với Quý IV năm 2023 nhưng tăng đến 44,4% so với Quý I năm 2023. Kim ngạch của Việt Nam hiện chiếm 17,3% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Hoa Kỳ.

Đây là mặt hàng có rủi ro cao bị Hoa Kỳ tiến hành điều tra phòng vệ thương mại nếu kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ tiếp tục xu hướng tăng nhanh với tốc độ như thời gian vừa qua.

#### **- Tủ lạnh có ngăn đông ở trên (Large top mount combination refrigerator-freezers)**

---

<sup>1</sup> Trong sản xuất pin năng lượng mặt trời, tấm wafer (đĩa bán dẫn) là 1 tấm silicon tinh thể mỏng được cắt ra từ phiến silicon. Đây là vật liệu nền để cấy các mạch điện, tạo ra tế bào quang điện. Các tế bào quang điện sau đó được ghép lại với nhau để tạo ra mô-đun quang điện.

Mã HS tham khảo: 8418.10

Sản phẩm mới được đưa vào danh sách cảnh báo. Ngày 30 tháng 5 vừa qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã nhận đơn yêu cầu điều tra bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Thái Lan. Dự kiến giữa tháng 6 Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ có quyết định về việc khởi xướng điều tra.

Đây là mặt hàng mới được xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ kể từ tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, lượng xuất khẩu của Việt Nam đang gần tương đương với lượng xuất khẩu của Thái Lan. Trung bình hàng tháng Việt Nam xuất khẩu được khoảng 20.000 đơn vị sản phẩm trong khi Thái Lan đang xuất khẩu khoảng 25.000 đơn vị sản phẩm.

Trong trường hợp Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng điều tra và áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm của Thái Lan, có khả năng xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ còn tăng thêm. Vì vậy, cần theo dõi khả năng Hoa Kỳ tiếp tục khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại đối với sản phẩm này của Việt Nam trong thời gian tới.

#### **- Lớp xe tải và xe khách (Truck and bus tires)**

Các mã HS tham khảo: 4011.20

Sản phẩm được đưa vào danh sách cảnh báo từ tháng 3 năm 2024. Hoa Kỳ đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm lốp xe tải và xe khách nhập khẩu từ Thái Lan vào đầu tháng 11 năm 2023 và dự kiến đến tháng 8 năm 2024 sẽ có kết luận về việc áp thuế đối với sản phẩm của Thái Lan. Thái Lan đang là nước xuất khẩu lốp xe tải và xe khách nhiều nhất sang Hoa Kỳ với kim ngạch năm 2023 là 1 tỷ USD, chiếm 31% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Hoa Kỳ.

Một sản phẩm tương tự của Việt Nam là lốp xe con và xe tải hạng nhẹ cũng đã bị Hoa Kỳ điều tra và áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại từ tháng 5 năm 2021.

Quý I năm 2024, kim ngạch xuất khẩu lốp xe tải và xe khách của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 92,7 triệu USD, tăng 0,9% so với Quý IV năm 2023 nhưng tăng đến 58,2% so với Quý I năm 2023. Kim ngạch của Việt Nam chiếm 10% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Hoa Kỳ.

Ngày 15 tháng 5, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã sơ bộ kết luận sản phẩm của Thái Lan bán phá giá với biên độ bán phá giá tạm thời được tính toán là 2,35%. Đây là mức biên độ nhỏ, có khả năng không làm thay đổi nhiều cơ cấu nguồn nhập khẩu của Hoa Kỳ nhưng cần tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của vụ việc để xác định rủi ro. Dự kiến cuối tháng 7 năm 2024, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ có kết luận cuối cùng về vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm lốp xe tải và xe khách nhập khẩu từ Thái Lan.